

# PHỤ NỮ THÁI THỤY SÔI NỔI CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC



Ngôi nhà của bà Mai Thị Nữ, thôn Đông, xã Dương Phúc (Thái Thụy) được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã vận động hỗ trợ xây dựng.

Những năm qua, phụ nữ huyện Thái Thụy đã thể hiện tinh thần năng động, sáng tạo trong học tập, lao động, ghi nhiều dấu ấn quan trọng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. 5 năm liên, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Thái Thụy là đơn vị hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng bằng khen, UBND tỉnh tặng cờ thi đua. Những kết quả này được khơi nguồn từ chính các phong trào thi đua yêu nước do các cấp hội phụ nữ phát động.

Theo chị Nguyễn Thị Phương Hiền, Chủ tịch Hội LHPN huyện: Cán bộ, hội viên, phụ nữ huyện Thái Thụy đã tích cực tham gia các phong trào thi đua, cuộc vận động do Trung ương Hội và Hội LHPN tỉnh phát động, như: "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", "Rèn luyện phẩm chất đạo đức: Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang", "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới"... Sức mạnh và chất lượng các phong trào thi đua càng được nâng lên khi các cấp hội tổ chức thực hiện gắn với phong trào thi đua "Đàn vận khéo" và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, sát với các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, huyện và thực tiễn cơ sở.

Hơn 1 năm qua, bà Mai Thị Nữ, phụ nữ cao tuổi, đơn thân, thôn Đông, xã Dương Phúc (Thái Thụy) vẫn nhớ như in ngày đầu tiên được sống trong

ngôi nhà do Hội LHPN xã và các nhà hảo tâm ủng hộ, giúp đỡ xây dựng. Bà cho biết: 80 tuổi rồi tôi mới được sống trong căn nhà vững chãi thế này. Trước đây, cứ mưa to là tôi phải đi sang trú nhờ hàng xóm. Đến tết năm 2020, mưa to, nhà đổ hết, chị Chủ tịch Hội LHPN xã đã đứng ra kêu gọi, vận động ủng hộ để xây nhà cho tôi. Những đêm đầu trong ngôi nhà mới tôi không ngủ được vì vui.

Không chỉ có bà Nữ, 5 năm qua, các cấp hội phụ nữ ở Thái Thụy đã hỗ trợ xây mới 17 mái ấm tình thương cho hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn với kinh phí hơn 600 triệu đồng. Cùng với đó, các cấp hội giúp đỡ: giúp 11 em học sinh tiến, 1.194 tỷ đồng; tặng 79 xe lăn, 11 khung tập đi cho 90 phụ nữ khuyết tật; giúp 1.526 phụ nữ về tiền, con giống, thức ăn chăn nuôi với tổng số tiền 932,5 triệu đồng; giúp 11 em học sinh tiến, đồ dùng học tập, xe đạp, sổ tiết kiệm; ủng hộ nhân dân các tình hình thức hỗ trợ đa dạng, đáp ứng với nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của hội viên. Như xây dựng mô hình hỗ trợ phụ

nữ phát triển kinh tế, liên kết với con em xa quê sinh sống tại Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh để tìm đầu ra cho các sản phẩm của mô hình, tin chấp với các ngân hàng cho gia đình hội viên được vay vốn phục vụ phát triển sản xuất. Từ đây đã góp phần giúp nhiều gia đình hội viên làm giàu từ biển, nâng cao chất lượng cuộc sống. Không chỉ Hội LHPN xã Dương Phúc, xã Thụy Xuân, các cấp hội phụ nữ trong huyện Thái Thụy đều ghi dấu ấn với các phong trào thi đua trong mọi lĩnh vực, gắn với đặc thù công tác tại đơn vị, địa phương như các mô hình: hỗ trợ phụ nữ nghèo có địa chỉ, trồng hoa thay thế cỏ dại, phân loại và xử lý rác thải tại nguồn, thu gom phế liệu xây dựng quỹ hội... Từ các phong trào, các mô hình, toàn huyện có 34.429 cán bộ, hội viên tham gia tiết kiệm theo gương Bác Hồ được 45,3 tỷ đồng cho 3.297 lượt hội viên khó khăn vay để phát triển kinh tế. Các cấp hội đã hỗ trợ thành lập 2 hợp tác xã và 2 tổ hợp tác; giúp 328 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ thoát nghèo. Toàn huyện đã kết nạp thêm 3.120 hội viên; 465 cán bộ, hội viên tiêu biểu được kết nạp Đảng.

Những kết quả đạt được là tiền đề để các cấp hội phụ nữ ở Thái Thụy thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025.

**KUÂN PHƯƠNG**

## Học trực tiếp kết hợp học trực tuyến

Ông Nguyễn Viết Hiền, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Để bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19, Sở đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện giãn cách theo hình thức chia đôi lớp học (đối với lớp trên 35 học sinh) và tổ chức học theo từng ca, học sinh chỉ học trực tiếp ở trường 1 ca học/ngày. Thực hiện kế hoạch dạy học, ôn tập kết hợp trực tiếp với trực tuyến như trên truyền hình, qua internet và các hình thức dạy học linh hoạt khác. Các cơ sở giáo dục thống nhất lịch học là buổi sáng bố trí học trực tiếp tại trường, buổi chiều học sinh học trực tuyến ở nhà; đồng thời bố trí thời khóa biểu học trực tiếp tại trường tối đa 6 buổi/tuần và tối đa 4 tiết/buổi. Các cơ sở giáo dục căn cứ điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị, đội ngũ để xây dựng kế hoạch ôn tập với các hình thức và phương án linh hoạt, bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Đối với những giáo viên, học sinh đang ở vùng phong tỏa hoặc bị cách ly y tế, các nhà trường cần có sự hỗ trợ, hướng dẫn cụ thể cho việc tự học, ôn tập từ xa.

Chỉ còn 3 tuần nữa, học sinh lớp 9 sẽ bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT. Đến thời điểm này, các trường THCS trên địa bàn tỉnh đang tích cực ôn tập cho học sinh. Thấy giáo Đặng Ngọc Dương, Hiệu trưởng Trường THCS Nam Hà (Tiền Hải) cho biết: Nhà trường hiện có 93 học sinh lớp 9. Chúng tôi đã thực hiện chia ca, giãn cách học sinh bảo đảm các biện pháp phòng, chống dịch khi các em học trực tiếp tại trường. Bên cạnh đó, các em học trực tuyến cùng giáo viên, học trên truyền hình và được các thầy cô giáo hướng dẫn học tập qua phiếu bài tập, để kiểm tra online và để ôn tập để củng cố kiến thức. Vì vậy, việc bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên được ngành Giáo dục đặt lên hàng đầu, cố gắng không để dịch xuất hiện và lây lan trong trường học. Khi học sinh đi học trở lại, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các nhà trường thực hiện việc đo thân nhiệt cho học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên trước khi vào trường và lớp học; thực hiện đeo khẩu trang đúng cách; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng; không dùng chung các đồ dùng cá nhân; bỏ rác đúng nơi quy định; tổ chức khử khuẩn, vệ sinh các bề mặt thường xuyên tiếp xúc, khu vực rửa tay, nhà vệ sinh, cầu thang; hạn chế phụ huynh học sinh, người không có nhiệm vụ vào trong trường.

Theo ghi nhận, hầu hết học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường học đều thực hiện nghiêm việc đeo khẩu

# Các trường học vừa ôn tập vừa phòng, chống dịch

Sau 3 tuần nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19, từ ngày 24/5, học sinh lớp 9, lớp 12 trên địa bàn tỉnh đi học trở lại trong bối cảnh đã xuất hiện các ca lây nhiễm trong cộng đồng. Vì thế, các trường học đã chủ động kế hoạch ôn tập đồng thời thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm an toàn cho thầy và trò.



Học sinh Trường THPT Quỳnh Côi thực hiện giãn cách khi đến trường.

giáo theo dõi từng học sinh, có hình thức hướng dẫn ôn tập phù hợp để các em có thể nắm vững các kiến thức, bảo đảm đủ năng lực đáp ứng kỳ thi.

## Tiếp tục thực hiện tốt khuyến cáo "5K"

Khác với những lần đi học lại sau thời gian dài nghỉ dịch trước đây, thời điểm này, học sinh lớp 9, lớp 12 toàn tỉnh đi học bài tập, để kiểm tra online và để ôn tập để củng cố kiến thức. Vì vậy, việc bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên được ngành Giáo dục đặt lên hàng đầu, cố gắng không để dịch xuất hiện và lây lan trong trường học. Khi học sinh đi học trở lại, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các nhà trường thực hiện việc đo thân nhiệt cho học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên trước khi vào trường và lớp học; thực hiện đeo khẩu trang đúng cách; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng; không dùng chung các đồ dùng cá nhân; bỏ rác đúng nơi quy định; tổ chức khử khuẩn, vệ sinh các bề mặt thường xuyên tiếp xúc, khu vực rửa tay, nhà vệ sinh, cầu thang; hạn chế phụ huynh học sinh, người không có nhiệm vụ vào trong trường.

Theo ghi nhận, hầu hết học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường học đều thực hiện nghiêm việc đeo khẩu

trang từ nhà đến trường, từ trường về nhà. Các công việc như vệ sinh, khử khuẩn phòng học và trang bị nhiều vật dụng như khẩu trang, nước rửa tay, máy đo thân nhiệt được các cơ sở giáo dục chuẩn bị đầy đủ. Trước khi vào lớp, các em học sinh đều đến sớm 15 phút để tiến hành kiểm tra thân nhiệt, khử khuẩn tay. Ngoài ra, nhà trường thực hiện kiểm soát chặt chẽ người ra vào trường, nếu có người đến liên hệ công việc, các cơ sở giáo dục sẽ đo thân nhiệt và ghi vào nhật ký của nhà trường.

Thầy giáo Nguyễn Ngọc Hà, Hiệu trưởng Trường THPT Quỳnh Côi cho biết: Trước khi đón học sinh trở lại, nhà trường đã tiến hành tổng vệ sinh tất cả khuôn viên, từng lớp học, phòng chức năng, rà soát tất cả các trang thiết bị cần thiết cho công tác phòng, chống dịch. Nhà trường mở 2 cổng chính và cổng phụ để giãn cách học sinh và tiến hành đo thân nhiệt cho học sinh ngay từ cổng trường, yêu cầu 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thực hiện tốt khuyến cáo "5K" của Bộ Y tế, đặc biệt là thường xuyên đeo khẩu trang. Ngoài ra, nhà trường cũng chuẩn bị thêm phòng dự phòng ngoài phòng y tế để khi học sinh đến trường, nếu qua rà soát phát hiện học

sinh có những dấu hiệu nghi ngờ thì học sinh sẽ được ở phòng đó giai đoạn đầu, sau đó sẽ có các hướng xử lý tiếp theo. Thấy giáo Đặng Ngọc Dương, Hiệu trưởng Trường THCS Nam Hà (Tiền Hải) cho biết thêm: Tinh thần chỉ đạo của nhà trường là phải quyết liệt, kiên quyết trong công tác phòng, chống dịch. Nhà trường đặc biệt chú trọng công tác truyền thông và tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh, Ban Giám hiệu nhà trường giao cán bộ quản trị công tác thông tin điện tử nhà trường phối hợp với nhân viên phụ trách công tác y tế, giáo viên chủ nhiệm thường xuyên cập nhật, đưa tin tình hình dịch bệnh bảo đảm tính chính thống để tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch tới cán bộ, giáo viên, nhân viên và cha mẹ học sinh, học sinh nhà trường.

Theo thông k của Sở Giáo dục và Đào tạo, đến hết ngày 31/5, toàn tỉnh có 27 học sinh lớp 9, lớp 12 thuộc diện F1, F2 và trong khu vực phong tỏa. Để bảo đảm kiến thức cho những em học sinh này, giáo viên các trường THPT nơi các em theo học đang tổ chức ôn tập theo hình thức trực tuyến, hỗ trợ, đồng vận để các em yên tâm bước vào kỳ thi quan trọng.

**DẶNG ANH**

# CHÀO MỪNG NGÀY QUỐC TẾ THIẾU NHI 1/6 VÀ HƯỚNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ TRẺ EM

Tháng hành động vì trẻ em năm nay có chủ đề: "Chung tay bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em trong thiên tai, dịch bệnh". Thông qua tháng hành động nhằm đẩy mạnh các hoạt động chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, đồng thời tích cực huy động mọi nguồn lực xã hội để chăm lo điều kiện vật chất, tinh thần, tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh và phát triển toàn diện cho trẻ em.

## Bảo đảm thực hiện quyền trẻ em

Thái Bình hiện có trên 430.000 trẻ em dưới 16 tuổi, trong đó 174.700 em dưới 6 tuổi, trên 5.500 em có hoàn cảnh đặc biệt, chiếm 1,28%. Thời gian qua, công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em được các cấp, ngành, địa phương quan tâm, chú trọng. Nhiều chủ trương, chính sách về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em đã được ban hành và đi vào thực tiễn. Trẻ em được chăm sóc tốt hơn về vật chất và tinh thần. Theo thống kê, toàn tỉnh có 100% trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế và tiếp cận các dịch vụ khám chữa bệnh theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế; 100% trẻ em khuyết tật được hưởng chính sách bảo trợ xã hội theo quy định; 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp, chăm sóc đặc biệt học, hòa nhập cộng đồng và có cơ hội phát triển; tỷ lệ trẻ

# Chung tay bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em trong thiên tai, dịch bệnh



Dạy bơi cho trẻ là giải pháp phòng, chống đuối nước hiệu quả.

Ảnh chụp trước ngày 28/4/2021

em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng theo cân nặng giảm còn dưới 10%. 100% trẻ em bị bạo lực, xâm hại được hỗ trợ bằng nhiều hình thức, được lập hồ sơ theo dõi, hỗ trợ quản lý và hỗ trợ kịp thời để phục hồi và ổn định cuộc

sống. Công tác bảo vệ trẻ em được triển khai thực hiện ở cả ba cấp độ: phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp và có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các cấp, các ngành, sự quan tâm, vào cuộc của toàn xã hội.

Bên cạnh đó, hàng năm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thường xuyên phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tổ chức các hoạt động hội thảo chuyên đề về phòng tránh tai nạn thương tích ở trẻ em; phòng,

chống bạo lực, xâm hại trẻ em. Phối hợp với các địa phương, trường học trên địa bàn tổ chức các hoạt động truyền thông, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ cung cấp dịch vụ, người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã, công tác viên; tập huấn, truyền thông chuyển đổi hành vi, cung cấp kỹ năng, bảo vệ trẻ em cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ em; tập huấn, truyền thông về kỹ năng phòng, ngừa nguy cơ, tự bảo vệ cho trẻ em và người lớn. Cùng với bảo đảm các quyền cho trẻ, các cấp, ngành, địa phương tích cực huy động nguồn xã hội hóa để chăm lo cho trẻ em. Hàng năm, Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh vận động được gần 1 tỷ đồng hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt theo các hình thức như hỗ trợ phẫu thuật các bệnh về tim bẩm sinh, khuyết tật vận động, hỗ trợ học bổng, xe lăn, xe đạp, hỗ trợ đột xuất và tặng quà nhân dịp lễ, tết... Mỗi năm vận động hỗ trợ 230 trẻ em có môi nuôi dưỡng tại cộng đồng với kinh phí hơn 700 triệu đồng.

## Bảo vệ trẻ em trước dịch bệnh

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, việc chăm sóc, bảo vệ trẻ em được các cấp, ngành, địa phương đặc biệt chú trọng. Tại Làng trẻ em SOS Thái Bình, để bảo đảm an toàn sức khỏe cho trẻ, hàng ngày cán bộ, nhân viên của Làng tổ chức đo thân nhiệt, kiểm tra sức khỏe; hướng dẫn các gia đình cách vệ sinh phòng dịch cho các con. Thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ đạo của tỉnh, toàn bộ trẻ không ra khỏi Làng và tổ chức học online. Đối với những trẻ ngoài cộng đồng, cán bộ, nhân viên của Làng xuống gia đình tặng khẩu trang, nước sát khuẩn, nhu yếu phẩm thiết yếu tới từng trẻ, đồng thời lồng ghép truyền thông, tư vấn kiến thức, kỹ năng bảo vệ an toàn cho trẻ. Tại các trường học tổ chức phun khử khuẩn các lớp học, yêu cầu học sinh khi đến trường học đều phải đeo khẩu trang, sát khuẩn tay trước khi vào lớp; tổ chức chia ca học để bảo đảm khoảng cách và tổ chức học online khi tình hình dịch diễn biến phức tạp.

Từ đầu năm đến nay, để phòng, chống dịch Covid-19, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành các văn bản và phối hợp với các ngành, địa phương tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong phòng, chống dịch, trong đó thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ và của tỉnh về giãn cách xã hội, hạn chế tập trung đông người; tạm dừng các hoạt động vui chơi giải trí, hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể

thao trên địa bàn tỉnh. Ông Bùi Văn Huân, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết: Năm nay, do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, UBND tỉnh tổ chức phát động tháng hành động vì trẻ em trên Đài PTTH Thái Bình. Cùng với đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các sở, ngành đa dạng hóa hình thức truyền thông, đẩy mạnh truyền thông trực tuyến, truyền thông xã hội, trong đó tập trung triển khai một số hoạt động trong tháng hành động vì trẻ em như: Bồi dưỡng, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em cho cộng đồng và gia đình; tổ chức hoạt động thúc đẩy sự tham gia của trẻ em phù hợp với điều kiện thực tế; các hoạt động phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, phòng tránh tai nạn thương tích ở trẻ em, nhất là phòng ngừa trẻ em bị đuối nước; đặc biệt, tuyên truyền việc phòng, chống dịch Covid-19 cho trẻ em để kịp thời bảo vệ trẻ em trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Tại các địa phương, tùy điều kiện và tình hình thực tế đẩy mạnh phối hợp tuyên truyền, tổ chức các hoạt động hướng ứng tháng hành động một cách linh hoạt, thiết thực, hiệu quả; tổ chức thăm hỏi, tặng quà, học bổng... trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo. Qua đó tạo được sự đồng thuận, ủng hộ của xã hội đối với chủ trương, chính sách và đóng góp nguồn lực thực hiện các chương trình, mục tiêu vì trẻ em.

**NGUYỄN CƯỜNG**